



การสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาครอบครัวคณะและต่อเนื่องของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอให้ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาครอบครัวคณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ตาม “แนวทางการรายงานข้อมูลคดีในระบบพิจารณาครอบครัวคณะและต่อเนื่อง (สำหรับศาลจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ)” โดยศึกษาวิธีการได้จาก “คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาครอบครัวคณะและต่อเนื่อง (สำหรับศาลกรอกข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)” และรายงานผล ดังนี้

กรณีศาลจังหวัดและศาลแขวง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งข้อมูลไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคที่ศาลสังกัด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 – 9 รวบรวมข้อมูลของศาลในสังกัดลงในแบบสำรวจ และเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาครอบครัวคณะและต่อเนื่อง (สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคกรอกข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)” ส่งไปยังสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

กรณีศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งข้อมูลไปยังสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ คำอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลฯ และแนวทางการรายงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมงานตุลาการ <http://www.oja.coj.go.th> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกัญติยา ฤทธิ และนางสาวนันทพร ใจชื่น โทร. 0 2512 8498 – 9 ต่อ 304 หรือ 303

การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. จัดสรรทุนรัฐบาลสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชากฎหมายป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Law) โดยผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไปและรับราชการในตำแหน่งข้าราชการตุลาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่รับราชการในตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาที่กำหนด มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปีรับสมัคร ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนขอไปทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อนำผลคะแนนตามที่กำหนดไปสมัครเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอชื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2320

